

Số: 118 /TB-BTC

Kon Tum, ngày 25 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 và Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

Qua cuộc họp ngày 19/7/2018, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 (sau đây gọi chung là Ban Tổ chức) phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban

Chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung công việc liên quan đến tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đề xuất với Tỉnh ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của UBND tỉnh, Ban Tổ chức.

2. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban

Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo tổ chức công tác vận động xã hội hóa; hoạt động giới thiệu và tổ chức Tour du lịch dã ngoại; công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; điện, nước.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và đề xuất với Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan.

3. Đồng chí Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban

Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018; nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại các hoạt động; công tác hậu cần, phục vụ tổ chức sự kiện; công tác y tế, an toàn thực phẩm...; công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc; bế mạc; tổ chức các hoạt động: Triển lãm Di sản văn hóa, trình diễn cây nêu truyền thống; trải nghiệm các trò chơi dân gian và tái hiện, triển lãm không gian mùa giữ rẫy; Liên hoan Văn hóa Âm thực - Tiệc chiêu đãi.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và đề xuất với Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan.

4. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban

Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; họp báo; định hướng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động của sự kiện.

Chỉ đạo tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc và bế mạc sự kiện trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp sóng chương trình Lễ khai mạc.

Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian; Lễ hội đường phố; Một số gian hàng giới thiệu về sản phẩm du lịch của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và đề xuất với Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan.

5. Đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban

Chỉ đạo các Cục, Vụ, Viện hỗ trợ công tác chuyên môn, tham gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng nghệ thuật các hoạt động; hỗ trợ Ban Tổ chức tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

6. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban

Giúp Trưởng Ban Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh; làm đầu mối phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện và các cơ quan có liên quan triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện; tổ chức họp báo tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Kon Tum; phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách.

Tổ chức việc xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động của sự kiện.

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và đề xuất với Ban Tổ chức xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền quy định.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Giám đốc Sở Tài chính, thành viên: Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện của các cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

8. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, thành viên: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường PTTH tổ chức vận động học sinh, sinh viên trên địa bàn tích cực tham gia, hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 với các hình thức phù hợp, chia sẻ thông tin (*đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin chính thống*) trên các diễn đàn, mạng xã hội, trang thông tin điện tử...; chỉ đạo các Trường có học sinh dân tộc thiểu số thực hiện tích cực trong công tác giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; tham gia Lễ hội đường phố.

9. Giám đốc Sở Y tế, thành viên: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra các hoạt động. Xây dựng phương án bố trí cán bộ, y bác sỹ, phương tiện và các điều kiện cần thiết trực tại các điểm tổ chức các hoạt động (*Quảng trường 16/3, Hội trường Ngọc Linh, Bảo tàng tỉnh, ...*) đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu liên quan đến sức khỏe của đại biểu, du khách và Nhân dân tham gia lễ hội.

10. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên: Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí loại gỗ phù hợp (hợp pháp) cho Liên hoan tạ tụng gỗ dân gian tại thành phố Kon Tum theo hình thức xã hội hóa (*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp số lượng, quy cách, chủng loại gỗ để phối hợp triển khai thực hiện*).

11. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, thành viên

Xây dựng kế hoạch đảm bảo vận chuyên hành khách kịp thời, an toàn và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí, hỗ trợ xe đưa đón đại biểu các tỉnh về dự và có nhu cầu đi tham quan các tuyến: Ngọc Hồi, Kon Plông, Sa Thầy, Tu Mơ Rông....

12. Giám đốc Sở Công Thương, thành viên

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng; thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá khách du lịch trong thời gian tổ chức lễ hội.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gian hàng giới thiệu về sản phẩm du lịch của địa phương.

13. Giám đốc Sở Ngoại vụ, thành viên: Làm đầu mối, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh công hàm mời một số tỉnh của Lào, Campuchia, Thái Lan tham gia và tham dự các hoạt động; công tác đón, tiếp đoàn đại biểu các tỉnh này.

14. Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Tổ chức theo dõi và tham mưu về công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia, tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

15. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thông tấn, báo chí, phát

thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, nội dung và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện. Đảm bảo tốt hệ thống viễn thông, truyền thông phục vụ sự kiện.

16. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành viên

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty tổ chức sự kiện tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình Lễ khai mạc, bế mạc trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp sóng chương trình Lễ khai mạc.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án giới thiệu, quảng cáo cho các nhà tài trợ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, góp phần đảm bảo quyền lợi của Nhà tài trợ.

17. Giám đốc Công an tỉnh, thành viên: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông để tổ chức các hoạt động; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động; xe dẫn đường đoàn cán bộ cấp cao (nếu có).

18. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên: Phối hợp với Công an tỉnh triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, rà phá bom mìn tại các nơi tổ chức các hoạt động.

19. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

20. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị triển khai các hoạt động của sự kiện theo Kế hoạch; thẩm định các nội dung (chương trình, kịch bản, phát biểu...); phối hợp lập danh sách khách mời, đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu; quà lưu niệm cho các đoàn, đại biểu.

21. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Kon Tum

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ, thực hiện một số nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức và theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 với các hình thức phù hợp.

22. Đại diện lãnh đạo Báo Kon Tum: Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 trên Báo Kon Tum (báo in, báo điện tử, báo ảnh) thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Căn cứ điều kiện thực tiễn, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về du lịch, lễ hội trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử.

23. Giám đốc Điện lực Kon Tum: Căn cứ Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới ổn định, phục vụ các sự kiện; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện và cử cán bộ thường trực để kịp thời xử lý các hình huống phát sinh xảy ra.

24. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh

Chỉ đạo thành lập Đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 theo Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp như căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động; căn cứ điều kiện, tình hình thực tế chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn để tuyên truyền;

UBND thành phố Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan đô thị khu vực thành phố Kon Tum xanh, sạch, đẹp; tạo điểm nhấn bằng trang trí đèn, hoa, cây cảnh... trong thời gian tổ chức các sự kiện của tỉnh.

25. Đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, An Giang, thành viên Ban Tổ chức.

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch của tỉnh xây dựng Kế hoạch tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018; đăng ký danh sách nhân sự tham gia các nội dung, gửi Ban Tổ chức (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum).

Phối hợp với tỉnh Kon Tum trong công tác tuyên truyền sự kiện tại địa phương; chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp sóng chương trình Lễ khai mạc sự kiện.

Hỗ trợ kinh phí tập luyện tại địa phương và kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của đoàn trong thời gian tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018.

Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 thông báo các thành viên Ban Tổ chức triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các tỉnh Tây Nguyên; Quảng Nam, Quảng Ngãi, An Giang (p/h);
- Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định 606/QĐ-UBND ngày 18/6/2018;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, BTC (VPUB, Sở VH-TTDL).

TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Hòa